



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

- ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาลาออกจากตำแหน่ง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาลาออกจากตำแหน่ง

ทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่า นายถิน จอ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลาออกจากตำแหน่งอย่างกะทันหัน โดยจะมีการลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ภายในระยะเวลา ๗ วันทำการนับจากนี้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ พลเอก มิน ฉ่วย รองประธานาธิบดี รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นการชั่วคราว

นายถิน จอ วัย ๗๑ ปี ที่ปรึกษาพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ พรรคเอ็นแอลดี (National League for Democracy : NLD) ได้รับการเสนอชื่อจากสภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw) และได้รับเลือกจากรัฐสภา (Pyidaungsu Hluttaw) ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ข่าวลือเรื่องนายถิน จอ ลาออกจากตำแหน่ง มีการแพร่สะพัดในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้ แต่รัฐบาลและพรรคเอ็นแอลดี ได้ปฏิเสธข่าวนี้อย่างชัดเจน

มีการคาดการณ์ว่าสาเหตุการลาออกของนายถิน จอ อาจเกิดจากปัญหาสุขภาพ เนื่องจากในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี นายถิน จอ เดินทางไปรักษาตัวในต่างประเทศหลายครั้ง และครั้งล่าสุดได้เดินทางไปรักษาตัว ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันเดียวกัน มีการรายงานว่า นายวิน มิน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ลาออกจากตำแหน่งเช่นกัน โดยสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอชื่อประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw) และวุฒิสภา (Amyotha Hluttaw) ลงมติเห็นชอบ โดยมีผู้ที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ ประกอบด้วย ๑. นายวิน มิน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๒. พลเอก มิน ฉ่วย รองประธานาธิบดี คนที่หนึ่ง และ ๓. นายเฮนรี ฟาน ธิเยว รองประธานาธิบดีคนที่สอง

ทั้งนี้ นายวิน มิน ประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้มีการพบปะกับนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในระหว่างการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world-asia-43482191>

: <https://edition.cnn.com/2018/03/21/asia/myanmar-president-htin-kyaw-resigns-intl/index.html>

สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

นางณัฐสุมน สมสมาน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑